

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน และบริษัทย่อย  
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ มีนาคม

## รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ มีนาคม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ด้วยเช่นกัน รวมเรียกว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

### ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

## เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการชำระยอดคงค้างค่าบริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สัมปทานแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท เนื่องจากบริษัทผู้ให้สัมปทานมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้นำข้อโต้แย้งนี้เสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ สิงหาคม บริษัทผู้ให้สัมปทานยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับเกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสเป็นจำนวนรวมประมาณ ล้านบาท อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม บริษัทย่อยได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทผู้ให้สัมปทานชำระยอดคงค้างทั้งจำนวน ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคำนวณในอัตราร้อยละ ต่อปีจนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท รวมเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ ต่อปีต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายแก่ผู้ให้สัมปทานเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นเช่นกัน แต่บริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว บริษัทย่อยจึงพิจารณายังไม่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำรองค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคำชี้ขาดดังกล่าวในงบการเงิน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ สิงหาคม บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยดังกล่าวและบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย พร้อมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายโอกาสในการประกอบธุรกิจเป็นจำนวนรวม ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดเป็นจำนวนเงิน ล้านบาทแก่บริษัทผู้ให้สัมปทาน โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ที่บริษัทผู้ให้สัมปทานค้างชำระต่อบริษัทย่อยพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดรวมเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจากคำชี้ขาดดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว

ผลที่สุดของข้อพิพาททั้งสองยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ และอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ มีนาคม จำนวน ล้านบาท ธันวาคม :

ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ มีนาคม จำนวน ล้านบาท ธันวาคม : ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

## ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้าในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

คดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและหน่วยงานราชการสองแห่ง ซึ่งเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ ในปี ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท ซึ่งสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทย่อยบันทึกไว้ตั้งแต่ในอดีตมีความเพียงพอตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยและหน่วยงานราชการทั้งสองแห่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

การชำระยอดคงค้างจำนวน ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ พฤษภาคม

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลื่อนนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

### 1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด

### 1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

**ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ให้ข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดในทางปฏิบัติสำหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

**1.4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	นโยบายการกำหนดราคา
2564	

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>			
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
ค่าจัดการรับ	143	143	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	10	12	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
รายได้ดอกเบี้ย	90	25	ร้อยละ 0.8 ถึง MLR - ร้อยละ 0.25 ต่อปี (2563: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ บวกร้อยละ 0.5)
ค่าใช้จ่ายอื่น	9	9	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	51	19	ร้อยละ 0.8 ถึง MLR (2563: ร้อยละ 1.4 ถึง 2.1) ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	14	23	-	-
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	229	436
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
JASIF	36	131	-	-
รวม	36	131	229	436
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(11)	(11)
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	<b>36</b>	<b>131</b>	<b>218</b>	<b>425</b>
<b>เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	198	198
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	247	151	-	-
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	69	37
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	30	26	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>37</b>
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม				
JASIF	54,455	55,346	-	-
<b>สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม				
JASIF	22,442	23,655	-	-
<b>เงินมัดจำรับจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	9	9
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	7	7	-	-
<b>รวมเงินมัดจำรับจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษัทและการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด		
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	6,329	230	-	6,559
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	885	-	-	885
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	177	-	(177)	-
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	412	155	-	567
รวม	7,803	385	(177)	8,011
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย</b>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด	330	-	-	330
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	100	-	-	100
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	327	325	(327)	325
บริษัท ฟรีเมียม แอสเซท จำกัด	285	112	-	397
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	10	-	-	10
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด	50	-	-	50
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	4,047	-	(919)	3,128
รวม	5,149	437	(1,246)	4,340

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	32	33	6	8
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3	4	-	1
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	22	-	18	-
รวม	57	37	24	9

ภาระค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ระหว่างกาลข้อ 16.4 ข) และ 16.4 ง)

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	14	23	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,129	4,020	52	50
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	36	131	229	436
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	59	65	-	-
รวม	4,238	4,239	281	486
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,130)	(1,040)	(63)	(61)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,108	3,199	218	425

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1	1	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2	2	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	3	3	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	5	17	-	-
มากกว่า 12 เดือน	3	-	-	-
รวม (หมายเหตุ 2)	14	23	-	-
<b>กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	113	125	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	307	272	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	126	128	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	132	130	-	-
มากกว่า 12 เดือน	3,451	3,365	52	50
รวม	4,129	4,020	52	50
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,130)	(1,040)	(52)	(50)
สุทธิ	2,999	2,980	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,013	3,003	-	-

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ชับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“เจเอสทีซี”) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2,518 ล้านบาท) เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน และภายหลังทีโอทีได้ดำเนินการควบรวมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2564 ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากทีโอทีมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี เพื่อยุติข้อโต้แย้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เจเอสทีซีจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ทีโอทีชำระเงินส่วนแบ่งรายได้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 3,395 ล้านบาท ส่วนทีโอทีได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อเรียกคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่เจเอสทีซีได้รับเกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสรวมเป็นจำนวนเงิน 9,931 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2562 เจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ทีโอทีชำระยอดคงค้างทั้งหมดจำนวน 2,518 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย (คำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,395 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้เจเอสทีซีชำระเงินค่าเสียหายแก่ทีโอทีเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น แต่ทีโอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง เจเอสทีซีจึงพิจารณายังไม่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำรองค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคำชี้ขาดดังกล่าวในงบการเงิน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทีโอทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“ทีแอลซีที”) และเจเอสทีซี ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายโอกาสเป็นจำนวนรวม 258 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 ในงบการเงินรวมประจำปี 2563 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทีแอลซีทีและเจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดจำนวน 24.9 ล้านบาท แก่ทีโอที โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ที่ทีโอทีค้างชำระต่อทีแอลซีทีพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดรวมเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงินที่ทีแอลซีทีต้องได้รับจากทีโอทีจำนวน 0.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทีแอลซีทีได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 24.9 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสำหรับปี 2562 อย่างไรก็ตามทีโอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทีแอลดีทีและเจเอสทีซีได้ยื่นคำคัดค้านแก้คำร้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผลที่สุดของคดีทั้งสองยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเจเอสทีซีและทีแอลดีทีเชื่อว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน โดยคาดว่า จะไม่มีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่ได้บันทึกไว้แล้วในงบการเงิน

#### 4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
		(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน	4,032	4,032
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(980)	(980)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	3,052	3,052

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 3 ปัจจุบันเจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ทีโอทีชำระยอดคงค้างของส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนทั้งจำนวน และทีโอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่า การบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท โดยเจเอสทีซีได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“เจทีเอส”) ในวันเดียวกัน เพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้แก่เจทีเอส ในราคา 1,201 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และกำหนดให้ดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่ตกลงร่วมกัน ภายหลังจากที่เจทีเอสได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเจทีเอส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และคู่สัญญาได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้เข้าทำรายการจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## 5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม				
	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี		
			ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ		
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์					
อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)	14,570	14,570	3,508	3,606	
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเตอร์เน็ต					
จำกัด	49	49	63	63	
รวม	14,619	14,619	3,571	3,669	

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี		
			ของเงินลงทุน		ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
				(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน							
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	14,570	14,570	-	-	14,570	14,570	
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ							
อินเทอร์เน็ต จำกัด	49	49	(33)	(33)	16	16	
รวม	14,619	14,619	(33)	(33)	14,586	14,586	

บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก JASIF ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 380 ล้านบาท (2563: 304 ล้านบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินลงทุนใน JASIF ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุนต้นงวด	14,725	14,725	14,725	14,725
บวก: ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนสะสม	4,352	4,069	-	-
หัก: กำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน				
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ				
สะสม	(9,268)	(9,268)	-	-
หัก: เงินปันผลรับสะสม	(6,146)	(5,765)	-	-
หัก: เงินคืนทุนสะสม	(155)	(155)	(155)	(155)
สุทธิ	3,508	3,606	14,570	14,570

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของเงินลงทุนใน JASIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 14,592 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 14,440 ล้านบาท)

บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน JASIF ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30 ในงบการเงินรวมประจำปี 2563

บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านบาท และได้นำใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 8

## 6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	33,205	4
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด	952	1
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(121)	-
โอนออกระหว่างงวด	(9)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(1,336)	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	32,691	4

## 7. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	247	151	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,775	2,123	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	30	26	69	37
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	321	383	25	9
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210	449	23	76
ต้นทุน โครงการค้างจ่าย	139	142	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,722	3,274	117	122

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที”) มีข้อโต้แย้งกับบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) เกี่ยวกับการชำระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตั๋วสัญญาใช้เงิน และการโอนสิทธิการรับชำระเงินเป็นจำนวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ในงบการเงินรวมประจำปี 2563

## 8. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
	/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,318
บวก: กู้เพิ่ม	921
บวก: ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดตัดจ่าย	8
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(370)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	3,877

เงินกู้ยืมดังกล่าวรับประกันโดยใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520 ล้านหน่วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดไว้บางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การดำรงอัตราส่วนการถือหุ้นและการก่อภาระหนี้สิน และหากมีการรับเงินปันผลจาก JASIF หรือมีการรับเงินจากการขายหน่วยลงทุน JASIFให้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ เป็นต้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ทำให้ผู้ให้กู้ อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ยืมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการขอผ่อนปรนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการจากผู้ให้กู้ โดยมีผลตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2564 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ให้กู้เพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติม

## 9. เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		1,541
ชำระคืนตามสัญญา		(5)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		1,553
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(521)
เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,032

## 10. สัญญาเช่า

### 10.1 สิทธิทรัพย์สินการใช้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	55,694	109
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	33	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(1,348)	(4)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	54,379	105

## 10.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	76,430	78,318	2	3
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(20,988)	(21,866)	-	-
รวม	55,442	56,452	2	3
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,237)	(4,201)	(1)	(1)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	51,205	52,251	1	2

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	56,452	3
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	33	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยระหว่างงวด	878	-
เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขสัญญาเช่า	2	-
จ่ายชำระระหว่างงวด	(1,923)	(1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	55,442	2
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(4,237)	(1)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	51,205	1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

11. เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<u>31 มีนาคม</u>	<u></u>

**13. ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคุณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล	39	43	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10)	(13)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	29	30	-	-

**14. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น**

	งบการเงินรวม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
(ล้านบาท)	(265)	(990)	407	130
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	8,593	8,211	8,593	8,211
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.03)	(0.12)	0.05	0.02

**15. ส่วนงานดำเนินงาน**

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ในระหว่างงวดปัจจุบันเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการตามข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานภายในที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี
- 2) ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
- 3) ส่วนงานอื่น ๆ

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการ		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ		ส่วนงานอื่น ๆ		การตัดรายการบัญชี		งบการเงินรวม	
	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	และอินเทอร์เน็ตทีวี	และวางระบบสื่อสาร	และโทรคมนาคม			ระหว่างกัน			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายและการบริการ										
รายได้จากภายนอก	4,410	4,346	251	180	43	89	-	-	4,704	4,615
รายได้ระหว่างส่วนงาน	47	8	168	130	35	41	(250)	(179)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	4,457	4,354	419	310	78	130	(250)	(179)	4,704	4,615
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	1,680	1,278	98	73	4	33			1,782	1,384
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:										
รายได้อื่น									109	143
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน									(72)	(318)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ									(314)	(331)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(941)	(973)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									282	267
รายได้ทางการเงิน									-	8
ต้นทุนทางการเงิน									(991)	(1,060)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น									(87)	(76)
ภาษีเงินได้									(29)	(30)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย									(4)	(4)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									(265)	(990)

## ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### 16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 74 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 64 ล้านบาท)

#### 16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาให้สิทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ และสัญญาให้สิทธิในการเผยแพร่คอนเทนต์ต่าง ๆ ที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตจำนวนรวม 971 ล้านบาท และ 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2563: 1,077 ล้านบาท และ 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 5 ล้านบาท)) อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

#### 16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ทรูปีเลทที่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและให้บริการแก่ JASIF ตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30 ในงบการเงินรวมประจำปี 2563

#### 16.4 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 370 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 376 ล้านบาท) ในนามของกลุ่มบริษัท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 3 ล้านบาท)

ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 3 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2563: 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้เข้าค้ำประกันสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำกับบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่กลุ่มบริษัทค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวม 99 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 106 ล้านบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

- จ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อรวม 60 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 60 ล้านบาท)

#### 16.5 คดีฟ้องร้อง ข้อพิพาท และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในงวดปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง ข้อพิพาท และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.5 ข้อ 35.6 และข้อ 35.7 ในงบการเงินรวมประจำปี 2563

#### 16.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

บริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (“USO”) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (“กทปส.”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

#### 17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564